

สวยๆงามๆ...มาดู... 'เจ็บบ-พิจิตตรา' คว่า 'มาลัยไทยรัฐ'

นำเสนอเมื่อ : 27 ธ.ค. 2552

มายลโฉมทสาวๆ สวยๆ 'เจ็บบ-พิจิตตรา' คว่า 'มาลัยไทยรัฐ' ส่งท้ายปีคะ



“สุดยอดมาลัยแห่งปี” ถ้าไม่ตี-ไม่ดัง คงไม่นั่งเฝ้ารอเพราะ 1 ปีที่ผ่านมา มี “คนดัง ” ยอม “ปลดผ้าโชว์” หรือหาเป็นสีสันตระการตาให้แฟนๆ ตื่นเต้นเป็นกะตัก แต่ความ “เซ็กซี่” ไม่ได้วัดแค่ที่ความดัง วัดกันที่ศิลปะการโชว์ “สุดยอดมาลัยไทยรัฐ” ทั้งหมด ปีนี้ เปิดกว้างให้มีความสุข เลือก “5 ดาวดาวเซ็กซี่” ที่โชว์ความสุข และความสาวโด่งงาม ไม่ว่าจะ “สวยเซ็กซี่ สวยแปลก สวยดี” ก็ถือว่าเป็น “สวยขั้นเทพ” กันทุกคน!



"ดาวโป๊" เอ๊ย! "ดาวเด่น" คนแรกที่เขาบัลลังก์ความเซ็กซี่ เป็น "ม้ามืด" ที่ต้องจับตามอง เจ็บบ-พิจิตตรา ปีนี้เธอสลัดผ้าโชว์ความแจ๋ว! ถึง 2 ครั้ง 2 ครา นิตยสาร "Mars" และ "วอลลูม" สวยสะเด็ดเซ็กซี่ ใครจะเชื่อว่าสาว "หน้าหวาน" มาดเรียบรอยยังกะผารีดเรียบแล้วพับไว้ในตู้ บทจะเซ็กซี่ก็ทำเอาชะง่อนๆ ซัด "เจ็บบ" มหาสยิว ครางฮือ! พุดจา "ฟังไม่เป็นภาษามนุษย์" สุดจะบรรยาย เพราะ เจ็บบ นอกจากจะ หวานเจีบบ แล้วยังเปรี้ยวเซ็กซี่ อืมๆ อู่มๆ ขาวจืดๆ นาเจี๊ยะ ขอปรบมือให้กับความกล้าที่หาห่วงการบันเทิงไทยซุซๆ อยู่เป็นระยะ เจ็บบ ดีใจที่ความต้องการของงานบันเทิงแตก เธอเลยยอมฉีกกรอบแห่งความเรียบร้อยกระโจนสู่ "วงการเซ็กซี่" ทั้งๆที่ "ครอบครัว" ตอตาม แต่เพื่อนงาน เจ็บบ ยอมหักกับครอบครัว งานคือสิ่งที่ "เจ็บบรัก" แต่ถ้าครอบครัวมองว่า เป็นเรื่องเสื่อมเสีย เจ็บบ ยอมเปลี่ยนนาม-สกุลจากเดิม สิริเวชชะพันธ์ มา กฤติกุล เอาชื่อแม่มาตั้งนามสกุลใหม่ แปลว่า "ผู้หญิงหนึ่งเดียว" โดยมี "หนุ่มดีเสียงดี" บอย-อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี เป็น "เจ้าของหัวใจ" แต่เพียงผู้เดียว รักรุ่น งานโลด ชีวิตนี้เหลือรอจังหวะแควา เมื่อไหร่พร้อม เจ็บบ จะยอมเป็น "แม่พันธุ์ชนิด" ผลិតลูกให้ บอย หลังแต่งงาน!



อันดับต่อมา เป็น "สาวแปลก" หัวใจหญิงในร่างชาย ที่ผู้ชายน้อยใหญ่ยังต้องหยุดมอง ปอย-ตรีชฎา แต่ ณ บัดนี้ ปอย เปลี่ยนโลกของ "กะเทยไทย" ให้เป็น "ผู้หญิงแบรนด ใหม่" หรือ "หญิง 99 เปอร์เซนต์" เธอเปลี่ยนร่างกายจากชายมาเป็นหญิงได้

"ครบทุกชิ้น" สวยสะอาดตา ยิ่งกว่า "นางฟ้าจำลอง" มีตำหนิเพียงนิดเดียว "ไม่มีมดลูก" ซึ่งหมอทั้งโลกก็ช่วยเธอไม่ได้ มีแต่ "หมอเทวดา" (เทวดาบนสวรรค์) ที่จะ "เสกหมอ" ไบนั่นไต่เท่านั้น แต่มันก็ไม่สำคัญ ตั้งแต่วันที่ ปอย ตัดสินใจ "หัน" เครื่องหมายเพศชายทิ้ง ตั้งแต่ อายุ 18 ปี ชีวิต ปอย ก็ไปสอยตำแหน่งบงบอกความเป็นหญิงทั้ง "มิสทิฟ-ฟานี่ ปี 2004" และ "มิสควีนอิน-เตอร์เนชั่นแนล 2004" มาดับความขูดจนเต็ม ชีวิต "ปอย" ถึงจะยังไม่พบ "รักแท้" แต่มีผู้ชายหลายรายยอมพลีกายเพื่อถ่มชีวิตเธอให้เต็มต้งมากมาย ภาพแพ้นั้นที่ ปอย ถ่ายในนิตยสาร "MARS" อวดความสวยของ ปอย ตั้งแต่หัวจดเท้า ยืนยันว่าเธอเป็น "ผู้หญิง 99 เปอร์เซ็นต์" เลย มีทั้งคน (คนดั่งในวงการมายา) ที่อยากลองของแปลกและที่ทนไม่ไหวในความสวย กระโจนสู่สังเวียนรักที่ลึกลับ ถึงขนาดว่า "ชายแท้" หลายคนยังทนความสวยไม่ไหวเคยระบายเป็นคำพูดว่า "สักครั้งจะไม่ลืมพระคุณ" แต่เพราะ ปอย ยังไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ "ชายในวงการ" ทั้ง มิวสิค เอเอฟ และอีกหลายราย ถึงแคอยากรูจักลองรักกับ ปอย แต่พอเป็นชวาก็หนีหายไปเพราะความละเอียด ไม่เชื่อคำพูดที่พวก "เพศที่ 3" บอกไว้ "ชายใดชายเป็นยอดชายชาติรี!"



อันดับต่อไป "สวยไม่สร้าง" ต้องยกให้ แอน-สิริเยม ภักดีดำรงฤทธิ์ ไม่ต้องอวดสรรพคุณ ความสวยและเซ็กซี่ของเธอมากนัก ทุกคนก็รู้จัก และแอบอิจฉาในโชคชะตาของ แอน ที่ได้ดวงแขน "ผู้ชาย" แต่งงานถึง 2 คน แหม...ผู้หญิงบางคน "แต่งงาน" สักหนก็ยังไม่เคย ครั้งแรกกับ บิลลี่ โอแกน จนมีพยานรัก นนนี่ มาหนึ่งคน แต่ "มายเรือพวง" แอน ก็มีคนอยากจับจอง ราจิต แสงชูโต ไม่สน ขอเป็นคนรับสัมปทานหัวใจ แอน ต่อจาก บิลลี่ แบบไม่สนว่า แอน จะเคยผ่านการมีครอบครัว และมีตำหนิมาจากไหน แหม แอน จะไม่ ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ แต่ แอน ก็ทำให้ "หญิงมาย" ไม่ท้อแท้ต่อโชคชะตาฟาลีขีดให้ "รักลมแต่ไม่ จมอยู่กับที่" รักไม่ดี ก็มีรักใหม่ ให้โอกาส "หัวใจ" นอกจาก แอน จะฝากผลงาน เล่นหนัง เล่นละคร พิธีกร แพ้ชั้นเซ็กซี่ซุซ่า ในนิตยสาร "VOLUME" ถือเป็นผลงานสุดเสียวที่ยาวสุดท้ายที่ แอน ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าก่อนประกาศลาออกจากวงการบันเทิง จน "ลูกสาว" ไปอยู่เมืองนอกแบบตวนจี!! ในขณะที่มีชว "ก๊ากกัก" กับ พายัพ ชินวัตร เลยมีกระแสมากมายว่า แอน ท่องเลยหนีไปตั้งหลัก บางก็ล้อกันไปว่า แอน หนีผู้มีอิทธิพลที่ตามเผ่ารัก เรื่องจริงคืออะไร? คำตอบอยู่ที่ "หัวใจ" ของแอน มายสาวทรงเสน่ห์แต่เพียงผู้เดียว!



อันดับต่อมา เธอมาเปลี่ยนโลกใบเก่าของวงการ "น.ส.ไทย" ให้ทันสมัย เอมมีมรกต กิตติสาระ ในอดีตที่ใครต่อใครเรียกเธอว่า "ป้ามอ" เพราะแต่งตัว "ป้านาเบือ" แต่ตอนนี้เธอ เอมมี กลายเป็น "มรกตหน้าดี" ที่กล้าโชว์ แพ้ชั้นเซ็กซี่ของ เอมมี ทอยอ ยออกมาเป็นระลอก ทั้งใน "วอลลุ่ม" จนมีแต่คนมองว่า เอมมี อยาكدั่งเหมือนเพื่อนจ ทั้ง ชมพู-อารยา เอฮาร์เกิต เลยอยากลุกมาโชว์ว่า "น.ส.ไทย" ก็เป็น "น.ส.เซ็กซี่" ได้เหมือนกัน แต่ เอมมี เล่นโชว์ เซ็กซี่แบบสุดๆ "จุก (เกือบ) โผล่ กลางทาง" เพราะคลานเขาลงไปเล่นน้ำคลายร้อนในสระที่ทีมงานเตรียม ตัดขึ้นมา ชุดมันรั้งจน "จุกเอมมีอาซ่า!" ดีว่าเอมมีอยู่ปะบตัน และมีสกอตซ์เทป "แปะหัวจุก" เอาไว้กันน้ำ แต่ เอมมี ก็ฉาวกระฉอนไปทั่ววงการ บางก็ว่าเธอจงใจสร้างกระแส "ยอมไป เพื่อเรียกงาน" แต่ซัดไปโชว์เตา! มีเมื่อไหร่เปรียงทุกราย จะ "จงใจ" หรือ "แสร้งทำ" แต่ก็ทำให้ "สาวป้า" กลายเป็น "สาวซาล์" ขึ้นมาทันที!



ปิดท้ายกับ "สาวฮอต" ที่ทะยานความเซ็กซี่ขึ้นทุกวินาที ชมพู-อารยา เอฮาร์เก็ต
ผลไม้หวานซอสนเปรี้ยวที่เฉียวหัวใจหนุ่มๆ ชมพูเซ็กซี่ซุซุซา! เธอเป็นผู้ควารางวัล "ผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุด" จาก นิตยสาร FHM เบียดบีบขี้น
"เซ็กซี่ตัวแม่" อัม-พัชราภา ไชยเชื้อ มาตลอด แต่ก่อนคงจะเรียกว่าคู่แข่ง แต่ตั้งแต่ ชมพู กับ อัม ดองกัน ในฐานะ "(วาที) สะโปกไฮโซ"
กันทั้งคู่ ชมพู เป็นแฟนที่ชื่อ นี๊ด ส่วน อัม เป็นแฟนน้องที่ชื่อ โน้ต เลยจับมือผีนกกำลังกันเป็น "(วาที)สะโปกเซ็กซี่" ชมพู
โดดเด่นเรื่องเซ็กซี่ ถูกจับให้ถ่ายภาพหรือหาวอยู่เป็นประจำใน นิตยสาร "Mars" ชมพู ทำท่าผาลุดอย่างจงใจ ก็เลยเซ็กซี่โลกสดใส
ขนาด "หนุ่มตี๋" ที่ ชื่อ นี๊ด ยังเผลอทำตาโตเมื่อยามมอง โลกของ ชมพู ที่เจียบเหงา เพราะขาดคนรู้ใจมานาน ที่ผวนมา ชมพู
"ลึกลับอินเกม อันลึกลับอินเลิฟ" แต่ตอนนี้ ชมพู สดชื่นเพราะมี นี๊ด ยืนอยู่ข้างๆ ช่วยทำให้ "ดาวเซ็กซี่" เจ็ดจรัส ไม้จั่น ชมพู คงเศร้า
ที่ทั้งสาวและทั้งสวย แต่ไม่มีใครให้ควงแขน เป็น "แฟน" เธอปีใหม่แล้ว...ขอบคุณ "ความมีน้ำใจ" ใสเซ็กซี่ ใสกระเซา"
มาปลุกเราให้ชาวไทยมีกำลังใจ "รักชาติ" เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน...ปรบมือให้ เจียบ-พิจิตตรา, ปอย-ตรีชฎา, ลีเรียม, เอมมี-มรกต และ
ชมพู-อารยา ที่ลงทุน "ปลุกใจให้คนไทยรักชาติ"...เห็นหรือยังว่า "ไปเพื่อชาติ" ก็ "แสดงความรักชาติ" ได้เหมือนกัน!



ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2552